

Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Cổng Chào Little Saigon San Francisco Thành Công Lớn.

[VNNB](#) - đăng lúc 04:00AM, 08/23/08 Kích thước font chữ:

<http://www.vietnamdaily.com/index.php?c=article&p=45379>

Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Cổng Chào Little Saigon San Francisco Thành Công Lớn.

- Gần 600 người tham dự.

- Tổng thu 61,904 đô. Chi 26.462 Mỹ kim. Cho vào quỹ \$35,442 đô.

• Nguyễn Châu: San Francisco (hình VietVungVinh)

(Nguyễn Châu: San Francisco).- Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban tổ chức, gần 600 đại diện các tổ chức và đồng hương tại Bắc Cali đã tham dự Dạ Tiệc gây quỹ vào chiều Chủ Nhật, 17-8, 2008, tại Nhà Hàng Far East Café , San Francisco.

Từ 4 giờ 30 chiều, đồng hương người Việt tại địa phương và từ các thành phố lân cận, xa nhất là từ Thủ phủ Sacramento, đã lần lượt đến. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, nét hân hoan lộ rõ trên đôi mắt và những nụ cười. Từ loa phóng thanh, Ban Tổ Chức thông báo xin số quan khách đến bất ngờ ngoài dự trù, hãy vui lòng chờ Nhà Hàng sắp xếp thêm bàn. BTC cho biết theo dự trù bữa dạ tiệc sẽ có từ 40 đến 45 bàn, nhưng vào lúc 5:00 giờ, số người đến gần 600, nên phải sắp xếp thêm.

Ô. Nguyễn Thanh Tâm

Sau Nghi Thức chào quốc kỳ Mỹ-Việt Nam Cộng Hòa, phút mặc niệm. Tiếp theo là lời chào mừng của Ông Nguyễn Thanh Tâm Đồng Trưởng Ban Tổ Chức, ông đã ngỏ lời cảm ơn các đồng hương ở xa như Nam Cali, Arizona, Idaho vân vân, không thể đến tham dự Dạ tiệc nhưng vẫn gửi tiền ủng hộ, cảm ơn sự hiện diện đông đảo các các đoàn thể quốc gia, các thân hào nhân sĩ và đồng hương để cụ thể hóa sự giúp đỡ để Ủy Ban Xây Dựng có thêm phần tài chánh trang trải kinh phí cho nhà thầu. Ông Tâm nói “Số tiền 32,000 Mỹ kim có thể là không lớn đối với các Cộng Đồng Việt Nam đông đảo, nhưng đối với Cộng Đồng Người Việt nhỏ bé tại San Francisco thì làm cho chúng tôi lo âu”. Ông cũng nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn đối với các tình nguyện viên trong Ban Tổ Chức đã hy sinh nhiều công sức cho kế hoạch vận động xây dựng Cổng Chào Little Saigon tại San Francisco, ghi một nét son vào lịch sử người Việt tỵ nạn.

Ô. Huỳnh Lương Thiện

Ông Huỳnh Lương Thiện, Đồng Trưởng Ban Gây Quỹ đã tóm lược quá trình Vận Động và Xây Dựng Cổng Chào. Ông Thiện nói:

“Ngày 15 tháng 7 năm 2008 vừa qua, ông Thị trưởng và các viên chức dân cử cùng một số viên chức

chính quyền thành phố San Francisco đã đến tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành Cổng Chào để chính thức công nhận danh xưng của khu phố người Việt tại đây là “Little Saigon San Francisco”.

Đây là một ngày rất trọng đại và hãnh diện của Cộng đồng người Việt tại San Francisco nói riêng cũng như toàn thể Cộng đồng Việt Nam Hải Ngoại nói chung, vì đây là một công trình xây dựng cổng chào Little Saigon đầu tiên và được chính quyền địa phương chính thức đến tham dự lễ khánh thành một cách long trọng .

Sự kiện này, không những chỉ đánh dấu sự trưởng thành của cộng đồng chúng ta mà còn nói lên sự quý trọng của thành phố, họ biết lắng nghe và tôn trọng nguyện vọng chính đáng của chúng ta và kể từ nay khu phố Việt trên đường Larkin của thành phố diễm lệ này với danh xưng Little Saigon San Francisco sẽ được chính thức ghi trên bản đồ của thành phố cùng với sự hiện diện của các cộng đồng bạn mà họ có từ lâu.”

Theo Ông Huỳnh Lương Thiện, để có Cổng Chào Little Saigon hôm nay, Cộng Đồng người Việt San Francisco đã kiên trì vận động suốt gần 17 năm. Ông nói:

“Cuộc vận động định danh cho khu phố Việt Nam của Cộng đồng Người Việt tại San Francisco đã khởi đầu từ năm 1991 dưới thời Thị trưởng Art Agnos với danh xưng tiên khởi được đề nghị một cách tổng quát là Việt Nam Town.

“Vâng, San Francisco đã có Chinatown, Japantown, tại sao không có Việt Nam town? Nhưng các cuộc thảo luận về danh xưng tiếp theo và sau cùng đa số đã nhận định rằng ở vào trường hợp đặc thù của cộng đồng mình, chúng ta muốn cái danh xưng phải phản ảnh chính xác về sự hiện hữu của cộng đồng chúng ta tại phần đất này. Chúng ta muốn lịch sử ghi nhớ rõ là chúng ta từ đâu đến và tại sao có mặt nơi đây? Chúng ta muốn con cháu chúng ta phải biết rằng chúng ta không phải là một cộng đồng di dân, tha phương cầu thực, mà là một cộng đồng tự nạn cộng sản đi tìm tự do. Vì thế, danh xưng Little Saigon đã được đa số chọn”

Để trả lời câu hỏi tại sao không chọn “Saigon Town” cho to lớn mà chỉ là “Little Saigon” nhỏ bé, ông nói:

“Khi chúng ta ra đi là đã mang theo một phần của quê hương, một phần của Saigon trong tâm tưởng. Nay có cơ hội được đặt danh xưng để nhớ về Thủ đô Saigon nay đã không còn, để nhớ những kỷ niệm xưa với những con đường cũ, khu phố nhỏ hay cả người yêu bé bỏng thì dĩ nhiên “Little Saigon” là cái tên được đại đa số đồng hương chúng ta bầu chọn, cũng là điều dễ hiểu phải không quý vị? Và lại Tenderloin là một khu phố nhỏ trong thành phố San Francisco thì thiết tưởng vài block đường trong khu Tenderloin tạo nên khu phố Việt nay được định danh là “Little Saigon” thì không những chính xác, dễ thương mà còn nói lên tính khiêm nhường của người Việt chúng ta nữa...”

Ông Huỳnh Lương Thiện nhấn mạnh:

“Mặc dầu cộng đồng Người Việt tại San Francisco không đông. Sự đóng góp vào thành phố này không nhiều. Nhưng, tiếng nói và nguyện vọng của cộng đồng được các giới chức chính quyền, quý vị dân cử lắng nghe và tôn trọng. Đặc biệt là Thị trưởng Gavin Newsom, toàn thể Hội đồng Thành phố San Francisco với các Giám sát viên Chris Daly, cựu Giám sát viên Fiona Ma, Chánh văn phòng thị trưởng Ed

Lee đã hết lòng ủng hộ cộng đồng ủng hộ Little Saigon, nhờ đó danh xưng Little Saigon là khu văn hóa thương mại của cộng đồng người Việt tại San Francisco đã được thông qua ngày 23-9-2003 và Cổng chào Little Saigon đã được khánh thành ngày 15-7-2008 vừa qua với trụ đá hoa cương khắc rõ lá cờ Vàng và hàng chữ Welcome to Little Saigon San Francisco.”

Âng kết luận: “Hôm nay, tại Bắc Cali ,San Francisco đã tiên phong có Little Saigon.

Ngày mai, San Jose sẽ có Little Saigon.

Ngày kia Oakland cũng sẽ có Little Saigon.

Bởi vì ở đâu có người Việt tỵ nạn cộng sản là ở đó sẽ có 'Little Saigon' ”

Bài phát biểu đã bị ngắt quãng bởi nhiều tràng pháo tay tán thưởng.

Ô. Nguyễn Phú

Tiếp tục phần tâm tình, ông Nguyễn Phú, Chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Cổng Chào Little SG-SF đã nói lên niềm tự hào của Cổng Chào Little Saigon SF với hai trụ đá hoa cương khắc chạm lá cờ vàng ba sọc đỏ, biểu tượng thiêng liêng của Việt Nam Tự Do tại nơi có Tòa Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam, ca ngợi sự quyết tâm của chính quyền Thành Phố SF trong việc công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng văn hóa và lịch sử của Cộng Đồng Việt Nam Tỵ nạn Cộng sản, rồi thực hiện Cổng Chào Little Saigon. Ông cảm ơn một số bạn hữu HO và đồng hương cao niên, tuy khó khăn đã sốt sắng cho ủy ban mượn để có ngân khoản ban đầu. Ông Phú cho biết trong tương lai cộng đồng sẽ giao Cổng Chào Little Saigon cho City bảo quản, như một di tích lịch sử để các thế hệ Việt Nam biết đến ông cha, nhất là khi Việt Nam không còn chế độ cộng sản.

Sau đó ông trao bằng khen cho bà TưỜng Vi (Hội Cao Niên) và ông Trần Lợi (Vietvungvinh) là hai người đã tích cực đóng góp cho công tác này.

Ô. Nguyễn Phú đang trao bằng khen cho bà TưỜng Vi (hình Trương Xuân Mẫn)

Ô. Nguyễn Phú đang trao bằng khen cho Ô. Trần Lợi (hình Trương Xuân Mẫn)

Buổi tiệc gây quỹ được điều động bởi các MC, Tô Lệ Hằng, Lê Chí Lượng và Việt Dzũng từ Nam Cali lên. Phần Văn Nghệ Dạ Vũ do các nghệ sĩ tài danh Nam, Bắc Cali, như: Thanh Lan, Diễm Liên, Việt Dzũng, Quốc Anh, Hà Cẩm Tú, Hạ Vân, Đan Hùng trình diễn.

MC. Việt Dzũng, Tô Lệ Hằng và Lê Chí Lượng

Trong phần phát biểu của quan khách ông Chánh Văn Phòng Thị TrườỜng SF đã nói:

“...Tôi hết sức sung sướng khi có dịp làm việc chung với tất cả các thành viên trong Ủy Ban Xây Dựng Khu Little Saigon. Nếu quý vị có dịp ra xem hai bức tượng tạo thành Cổng Vào Khu Little Saigon, quý vị mới thấy dự án này hết sức quan trọng cho cộng đồng người Việt cũng như cho thành phố của chúng ta. Cộng đồng người Việt đến đây không những xây dựng cuộc sống mới mà còn phát triển thịnh

vượng, và xây dựng nền móng cho cộng đồng ở đây, tại góc đường Larkin và Eddy.

Chánh văn phòng thị trưởng Ed Lee

Có vài việc thật đẹp chúng tôi làm là đi tìm thêm sự ủng hộ cho dự án của quý vị. Tối nay tôi xin được loan báo cùng quý vị rõ vì hai bức tượng của cổng vào khu Little Saigon đã được dựng lên. Bây giờ chúng ta nhận được sự đóng góp khác của công ty điện Pacific Gas & Electricity. Công ty này hứa rằng trước khi mùa Đông năm nay bắt đầu, công ty sẽ cho thiết lập hai ngọn đèn flood lights ở hai bên đường để chiếu sáng hai bức tượng tuyệt đẹp của quý vị. Như thế cổng đi vào khu Little Saigon sẽ sáng sửa vào ban ngày, và sẽ sáng rực vào buổi chiều tối.

... Tôi thấy tất cả quý vị cùng nhau đồng tâm xây dựng cộng đồng. Nhân danh thành phố San Francisco, chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Nhân danh ông Thị Trưởng, nhân danh Hội Đồng Giám Sát của Thành Phố tôi xin đoan chắc với quý vị rằng quý vị sẽ nhận được sự yểm trợ vĩnh viễn của chúng tôi trong nỗ lực xây dựng cộng đồng. Cầu chúc cộng đồng của quý vị tiếp tục lớn mạnh, phát triển thịnh vượng trong nhiều năm sắp tới...”

Tiếp đó, Ban Tổ chức cũng đã xướng danh các vị mạnh thường quân bảo trợ cho dạ tiệc trước khi bắt đầu cuộc đấu giá các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Lê Đức Tế. Cuộc đấu giá đã diễn ra rất hào hứng, Ông Trần Phước mua được tấm ảnh với giá 700 đô. Sau đó, thật bất ngờ bức ảnh “Cầu Bay Về Đêm” đã về tay mạnh thường quân David Dương với giá 10,000 Mỹ kim, tiếp đó bào huynh của ông là ông Victor Dương mua thêm một tấm ủng hộ 2000 đô.

Ông Trần Phước đấu giá bức ảnh \$700 mỹ kim để ủng hộ Ban Tổ Chức (hình Trương Xuân Mẫn)

Ông Trần Huy, hiệu trưởng trường Eagle Driving & Traffic School, người đấu giá hụt bức ảnh về tay anh Trần Phước, nhưng vẫn gửi tặng thêm \$500 mỹ kim để ủng hộ Ban Tổ Chức.

Ô. David Dương đấu giá bức ảnh \$10 ngàn mỹ kim để ủng hộ Ban Tổ Chức.

Từ trái: Ô. Nguyễn Phú, Ô. Huỳnh Thiện, Ô. David Dương, Ô. Nguyễn T. Tâm, NAG Lê Đức Tế (đứng sau), Ô. Victor Dương, HH. Mỹ Gấm, ÁH. Kelly Quách, Bà Thủy Tiên, Cô Liên Nguyễn. (hình Trương Xuân Mẫn)

Nhân dịp này ông David Dương đã phát biểu:

“Hôm nay tôi đến đây với tấm lòng, với tư cách là một người ty nạn như quý vị, tôi chân thành cảm ơn các anh chị trong Ủy Ban đã làm được một việc rất hay là đem lại danh dự cho Người Việt chúng ta qua việc Xây Dựng Cổng chào Little Saigon tại San Francisco.

San Francisco là tên tuổi đã nổi tiếng gắn liền với Thế giới, mà Little Saigon của chúng ta lại gắn liền với San Francisco, thật đáng hãnh diện.

Tôi thấy anh em làm việc trong âm thầm rất khổ cực để hôm nay chúng ta mới có được cái cổng chào Little Saigon, tôi rất cảm động. Vì thế, tôi xin góp một bàn tay là đóng góp 10,000 Mỹ kim và xin quý vị khác hãy cũng rộng tay đóng góp giúp anh em”?

Phòng tiệc đã bật lên nhiều tràng pháo tay tán thưởng nghĩa cử và tấm lòng của ông David Dương.

Được biết, giá vé tham dự cá nhân là \$50 và vé bảo trợ từ \$100, vé danh dự từ \$200. Thực đơn của Nhà Hàng Far East Café Restaurant khá ngon và phong phú. Phái đoàn đông nhất đến tham dự thuộc cộng đồng Việt Nam San Jose, là nơi đã đang phải đấu tranh gian khổ cho danh xưng Little Saigon San Jose.

Các cơ quan truyền thông báo chí có mặt trong buổi Dạ tiệc gây quỹ này gồm có: Saigon USA (Du Phong), Việt Tribune (Trương Xuân Mẫn), Saigon Nhỏ (Nguyễn Châu), tạp chí trào phúng Ong Cali (Ong vò vế), báo Điện Tử People Voices (Hoa Hoàng Lan), báo Điện Tử Việt Vùng Vịnh, Việt Nam Nhật Báo, Mỏ SF, , Đời Mới (Duy Văn), Tiếng Vang (Trương Kỳ, Nguyễn Thiếu Nhẫn)...

Buổi Dạ Tiệc chấm dứt lúc 11 giờ, cùng ngày.

Vào tối thứ Ba 19/8, Ban tổ chức đã đúc kết tài chánh và cho biết: Tổng số thu là 61,904 đô. Tổng chi là 26,462 đô. Số tài chánh còn lại để cho vào Quỹ Xây Dựng Cổng Chào Little Saigon là 35,442 đô, mà theo ông Huỳnh Lương Thiện là đã vượt chi tiêu 32,000 đô là do nhiệt tình đóng góp của đồng bào